

# สายการบิน ANA รับมอบเครื่องบิน FLYING HONU รุ่นแอร์บัส A380 ลำที่ 2



สายการบินออล นีปปอน แอร์เวย์ส All Nippon Airways หรือ ANA , สายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นที่ปี 7 ได้รับมอบเครื่องบินฟลายอิงโฮนู (FLYING HONU) รุ่นแอร์บัส A380 ลำที่ 2 จากทั้งหมด 3 ลำ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา สามารถรองรับผู้โดยสารของANA ได้เป็นสองเท่าเพื่อมอบบริการชั้นเลิศในเส้นทางระหว่างนาริตะและโฮโนลูลู

นอกจากสมรรถนะทางการบิน บริการความสะดวกสบายและความปลอดภัยในมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกับเครื่อง A380 อีกลำของANA ที่ได้รับมอบเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา เครื่องบินฟลายอิงโฮนูลำที่สองนี้ยังมีการตกแต่งข้างลำตัวเครื่องบินด้วยลวดลายสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากน้ำทะเลที่ใสตั้งคริสตัลของมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบฮาวาย และมีโบหน้าที่มีรอยยิ้มต้อนรับของ Hawaiian Honu หรือเต่าตนุ

Sky Blue FLYING HONU Emerald Green FLYING HONU

มร.ยูทาคะ อิโตะ รองประธานบริหารของ ANA กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ A380 ลำที่สองเข้าสู่ฝูงบินระดับเว็ลด์คลาสของเรา ด้วยลายเครื่องบินอันพิเศษที่ทำให้นึกถึงคิตซึวบ้านและขนบธรรมเนียมของฮาวายและคุณสมบัติที่โดดเด่นของ A380 ทำให้เครื่องบินฟลายอิงโฮนูสีเขียวมรกตที่มีความสวยงามลำนี้เป็นไปตามมาตรฐานอันยอดเยี่ยมของANA เราพร้อมต้อนรับเครื่องบินลำนี้สู่สนามบินนาริตะเพื่อเริ่มดำเนินการบิน”

แม้ว่า ANA ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าเครื่องบินฟลายอิงโฮนูลำที่สองจะเริ่มดำเนินการบินเที่ยวบินแรกในเดือนกรกฎาคม แต่สายการบินได้รับการส่งมอบเครื่องบินล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลา ดังนั้นด้วยระยะเวลาส่งมอบที่เร็วขึ้นจึงทำให้เครื่องบินลำนี้พร้อมที่จะเริ่มทำการบินได้ในเดือนมิถุนายน

เริ่มตั้งแต่ 24 พฤษภาคม เป็นต้นไป เครื่องบินฟลายอิงโฮนูจะเริ่มให้บริการ 3 เที่ยวบิน ไปกลับ ต่อสัปดาห์ในวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ออกจากสนามบินนาริตะไปยังฮอนโนลูลู และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เครื่องบินฟลายอิงโฮนูจะเพิ่มความถี่ในการให้บริการสำหรับเส้นทางฮอนโนลูลูเป็น 10 เที่ยวบิน ไปกลับ ต่อสัปดาห์

เครื่องบินฟลายอิงโฮนูรุ่นแอร์บัส A380 เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความมุ่งมั่นของ ANA ในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสาร